

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  
วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เรื่อง พิจารณากิจการในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายพิทักษ์ศร แนนอุดร	ประธานสภาฯ	
๒	นายบุญเลี้ยง สีบมา	รองประธานสภาฯ	
๓	นายหนูกวน ทวยภา	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑	
๔	นายบุญมา ทศไกร	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑	
๕	นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้	สมาชิก อบต. หมู่ที่๒	
๖	นายมั่นคง พลชุมแสง	สมาชิก อบต. หมู่ที่๒	
๗	นายณรงค์ ทศไกร	สมาชิก อบต. หมู่ที่๓	
๘	นายเสาร์ ภูเฮืองแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่๓	
๙	นายสแตน เหลือมพล	สมาชิก อบต. หมู่ที่๕	
๑๐	นายดาวเรือง เหลือมพล	สมาชิก อบต. หมู่ที่๕	
๑๑	นางประกาย ศรีแพน	สมาชิก อบต. หมู่ที่๖	
๑๒	นายเจริญ รัตนแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่๖	
๑๓	นายสุรียา ลอยคลัง	สมาชิก อบต. หมู่ที่๗	
๑๔	นายประยัติ นามโพธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่๗	
๑๕	นายเอกสิทธิ์ ทศพิมพ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่๘	
๑๖	นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิก อบต. หมู่ที่๘	
๑๗	นายนิคม ราชบุโฮม	สมาชิก อบต. หมู่ที่๙	
๑๘	นางหนูเหรียญ เวฬุวนารักษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่๙	
๑๙	นายทองม้วน ส้งโวรี้	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๐	
๒๐	นายสัมพันธ์ แทนน้อย	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๐	
๒๑	นายอำมิตรตา เทียกทุม	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๑	
๒๒	นายบุญโฮม พานา	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๑	
๒๓	นายทงงค์ พานา	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๒	
๒๔	นายไกรศร ศรีพระนาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๒	
๒๕	นายวิบูลย์ หงษา	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๓	
๒๖	นายคำมูล ภูเฮืองแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๓	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๒๗	นายวิชัย เหลือมพล	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๔	
๒๘	นายทองสุข ทับทิมไสย	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๕	
๒๙	นายสมหมาย ปะมะพุดโต	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๕	
๓๐	นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๖	
๓๑	นายสุทธิชัย เทียกลาด	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๖	
๓๒	นายเกียรติศักดิ์ กุดนอก	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๗	
๓๓	นายบุญจันทร์ คำหมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๗	
๓๔	นางลำดวน อ้อยเหง่า	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๘	
๓๕	นางสาวสมสวย ทศมงคล	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๘	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายสุทธินันท์ พรอินทร์	รองปลัดฯ รก.ปลัด	ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ
๒.	นางสาวธามวดี สุวรรณเก	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓.	นางอุบล โพธิ์ศรี	ผอ.กองการศึกษาฯ	
๔.	นายสุรศักดิ์ ไชยรงค์ศรี	ผอ.กองคลัง	
๕.	นางจงดดี มาศรี	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	
๖.	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมคุณ	นิติกร	

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น**

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ซึ่งในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมครบทุกท่าน  
มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

๒.๑ รับรองรายการการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องกะทุ่ถาม**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่องเสนอใหม่**

๕.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒

ประธานสภาฯ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนั้นขอให้ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในงานแผนชี้แจงต่อสภาฯ เชิญครับ ให้สภาฯ ได้รับทราบต่อไป เชิญครับ

นายสุทินันท์ฯ

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เคารพ กระผม นายสุทินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งบางโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิมในข้อบัญญัติฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นโครงการที่ทับซ้อนกัน เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจึงนำเสนอต่อ สภาฯ เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คือ นางจงดี มาศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นางจงดีฯ

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉัน นางจงดี มาศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการที่ได้บรรจุในแผนฯ ได้นำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว และในวันนี้เป็นการเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

-----เอกสารแนบ-----

-/ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณฝ่ายบริหารฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะซักถามในรายละเอียดหรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป หากมีเชิญครับ
นายสุทินันท์ฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายสุทินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติม โครงการฯ ของหมู่ที่ ๑๐ อาจจะได้เพิ่มเติมตามที่ได้พูดคุยกับกองช่าง หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ก็จะทำให้กองช่างได้ดำเนินการต่อไป
นายทองม้วนฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายทองม้วน สังกะสี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขออนุญาตสอบถามฝ่ายบริหารฯ จากโครงการที่ขอเปลี่ยน ความกว้าง ๓ เมตร เปลี่ยนเป็น ๔ เมตร จะได้หรือไม่ เพราะถ้าจะทำแค่ ๓ เมตร เกรงว่าจะใช้แคบเกินไป
นายเจริญฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายเจริญ รัตนเกื้อ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอเรียนถามฝ่ายบริหารฯ โครงการฯ ของหมู่ที่ ๖ ได้ปรับเปลี่ยนความกว้างจากเดิม ๔ เมตร เป็น ๕ เมตร ได้หรือไม่ เพราะเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล
ประธานสภาฯ	เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่เคยได้พูดคุยเมื่อคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว ที่ขอเปลี่ยนแปลง เพราะโครงการต่างๆ ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ส่วนโครงการฯ หมู่ที่ ๑๐, ๑๘ และ ๒ มีงบอุดหนุนเฉพาะกิจมาทับซ้อน จึงต้องได้มีการแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติต่อไป ตามขั้นตอน
นายสุรียาฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายสุรียา ลอยคลัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ การเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างของโครงการ คสล. หมู่ที่ ๗ ได้มีการประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอฝากไปยังฝ่ายบริหารให้ดำเนินการต่อไป
นายเฉลิมพลฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอฝากฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแก้ไขและความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านหมู่ที่ ๒ ซึ่งมีความเดือนร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค เพราะท่อประปาหมู่บ้านเกิดการอุดตัน จึงได้มีการประชาคมกันเพื่อดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ต่อไป
ประธานสภาฯ	ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้มีการอภิปรายซักถามในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี้ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถามแล้ว ก็จะมีการขอมติเห็นชอบต่อสภาฯ ต่อไป เชิญครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๓๒ ท่าน
ประธานสภาฯ	ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	ไม่เห็นชอบ ไม่มี
	งดออกเสียง ๓ ท่าน

ประธานสภาฯ

๕.๒ กำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี และตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย

ผมขอหารือกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

กำหนดประชุมสามัญในปี ๔ สมัย ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
๒. สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
๓. สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
๔. สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มี ถือว่าสภาฯ ได้มีมติ และรับทราบโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ประธานสภาฯ

๕.๓ การพิจารณาเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๗,๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน กำหนดให้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้เสนอขออนุมัติขอโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณฯ จำนวน ๒ รายการ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง รายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ ก่อนที่ ประชุมสภาฯ จะมีมติต่อไป เชิญครับ

นายสุทธินันท์ฯ

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด นั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลัง จึงใคร่ขอสภาฯขอตั้งเพิ่ม เพื่อ

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลัง

โอนจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมเสริมความรู้และการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ งบประมาณอนุมัติ ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๕,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๙,๕๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

ในการนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ต่อไป ขอคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถาม ก่อนที่จะมีการลงมติ หรือไม่ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายชักถาม กระผมใคร่ขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๓๒ ท่าน

ประธานสภาฯ

ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๓ ท่าน

### ระเบียบวาระที่ ๖

### เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

คณะผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีเรื่องชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ หากมีเชิญครับ ส่วนเรื่องการศึกษาดูงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ควรจะต้องเลื่อนหรืองดออกไปก่อนเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด๑๙ หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็ขอฝากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาต่อไปครับ

นายสุทินันท์ฯ

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผมนายสุทินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ให้สภาฯ ได้รับทราบ ดังนี้ครับ

-เรื่องโครงการศึกษาดูงาน ควรต้องเลื่อนหรืองด ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

-การจัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบฯ แผนพัฒนามาระหว่างปี ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ กำหนดในเดือนตุลาคม นี้ ซึ่งสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนฯ และเป็นการทบทวนแผนฯ ปี ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าจะขอเปิดการประชุมวิสามัญ ภายในเดือนมิถุนายน นี้

-ไฟฟ้าส่องสว่าง ของหมู่ที่ ๑๐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้โอนงบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้ กองคลัง แจ้งว่าให้ชะลอการเบิกจ่ายไปหลวง

-/ก่อน..

นางจงดี้ฯ	ก่อน เพราะงบประมาณยังเข้ามาไม่มาก หากงบประมาณมีเพียงพอจะรีบดำเนินการทันที เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางจงดี้ มาศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจัดทำแผนฯ ทบทวนปี ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือแต่ละหมู่บ้านจัดเตรียมโครงการให้ชัดเจน ขอให้แต่ละหมู่บ้านทบทวนและกลั่นกรองให้เรียบร้อย
ประธานสภาฯ นายสุทินันท์ฯ	ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ร่วมตรวจสอบแผนพัฒนาแต่ละหมู่บ้านด้วยนะครับ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นาย สุทินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอ ชี้แจงเรื่องงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดที่ได้รับจัดสรร มา และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีงบประมาณเหลือก็จะดำเนินการทำ เรื่องขอใช้เงินงบประมาณที่เหลือเพื่อดำเนินโครงการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเร่งด่วน
นายเฉลิมพลฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นาย เฉลิมพล เทียบดอกไม้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอเรียนถามฝ่ายบริหาร หากมีเงิน งบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติม ใครขอฝากฝ่ายบริหารได้พิจารณาเส้นทาง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูขาดไปยังบ้านสว่าง ซึ่งมีสภาพดินทรายทับถมถนน คอนกรีต ซึ่งไม่สะดวกต่อการสัญจรของผู้ปกครองที่ไปส่งบุตรหลาน
ประธานสภาฯ	เรื่องเส้นทางที่ใช้สัญจรไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูขาด กองช่าง ได้ดำเนินการ สำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนะครับ
นางบัวไขฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ ดิฉันนางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ขอฝากฝ่ายบริหารหากมีเงินงบประมาณพอเหลือให้ ช่วยซ่อมแซมกำแพงร้านค้าชุมชนของหมู่ที่ ๑๖ ด้วยนะคะ
นายบุญมีฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นาย บุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอฝากฝ่ายบริหารว่ามีงบประมาณเพียงพอใน การซ่อมแซมถนนคอนกรีตของหมู่ที่ ๘ หรือไม่ และขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ ๘ จะได้หรือไม่
นายทองม้วนฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นาย ทองม้วน สังโวร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่มองเห็นความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ที่จะให้ได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง และมีอีกเรื่องที่ยากจะขอฝากฝ่าย บริหาร คือ เรื่องรถกู้ชีพ ซึ่งตอนนี้นักรถกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด มี สภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หากมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อใหม่ได้จะยิ่งดี ผมขอ หารือและฝ่ายบริหารต่อไปครับ
นายหนูกวนฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายหนู กวน ทวยภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ อยากถามฝ่ายบริหารเรื่อง ช่างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างซึ่ง ได้ดำเนินการไม่ทั่วถึง ฝากฝ่ายบริหารได้ดูแลด้วย
นายสุทธิชัยฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นาย สุทธิชัย เทียกลาด ขอถามฝ่ายบริหารช่วยดูแลในเรื่องการซ่อมแซมกำแพงหมู่ที่ ๑๖ ด้วย นะครับ
นายสมหมายฯ	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นาย สมหมาย ปะมะพุดโต สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ ขอฝากฝ่ายบริหารเรื่องถนนเส้นทางบ้าน โสภณาร่า - โนนเกษตร ซึ่งได้เกิดการชำรุดอีกแล้ว

- นายเฉลิมพลฯ เรียง ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ถนนที่ชำรุดเส้นทางบ้านโคกหมากเหลี่ยม และหนองคูขาด ก่อนหน้ามีรถพ่วงบรรทุกแร่แบคโครมาพลิกคว่ำเพราะถนนชำรุด อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้สอบถามไปยัง อบจ.ด้วยครับ
- นายวิบูลย์ฯ เรียง ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ ฝ่ายบริหาร เรื่อง ถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด ให้ช่วยตรวจสอบดูด้วยครับ
- นายสุทินันท์ฯ เรียง ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ กระผม นายสุทินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่องกำแพงของหมู่ที่ ๑๖ ที่เกิดการชำรุด หากเป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จะดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมให้ครับ เรื่องรถกู้ชีพ ก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งเราต้องบรรจุไว้ในแผนฯ ปี ๒๕๖๕ และจะบรรจุไว้ในข้อบัญญัติต่อไปครับ ส่วนเรื่องถนนเส้นบ้านโสกภารา ไปบ้านโนนเกษตร ก็จะได้แจ้ง อบจ.มหาสารคาม ต่อไปครับ
- ประธานสภาฯ ขอเพิ่มเติม กรณีขยายเขตไฟฟ้าตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดได้ชี้แจงก็ต้องรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการเพราะทาง อบต.ได้อุดหนุนเรียบร้อยแล้ว และตามที่สมาชิกสภาฯ ได้แจ้งเรื่องความเดือดร้อนของถนนหนทางต่าง ๆ หากอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ก็ฝากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาการจ่ายเงินสะสมหากสามารถดำเนินการได้ต่อไป ครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุม
- ปิดประชุม ๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

วิบูลย์ หงษา

(นายวิบูลย์ หงษา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ผู้รับรองรายงานการประชุม

พิทักษ์ศรี แน่นอุดร

(นายพิทักษ์ศรี แน่นอุดร )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ณรงค์ ทศไกร  
(นายณรงค์ ทศไกร)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๓

มันคง พลชุมแสง  
(นายมันคง พลชุมแสง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๒

บัวไข คงประเสริฐ  
(นางบัวไข คงประเสริฐ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๖

---

